

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  
วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอรรถสุตร สุขไตรรัตน์	ประธานสภา อบต.บ้านหม้อ	อรรถสุตร สุขไตรรัตน์	
๒	นายนิรันดร์ เกษตรพูนสุข	รองประธานสภา อบต.บ้านหม้อ	นิรันดร์ เกษตรพูนสุข	
๓	นายยิ่งยศ วงศ์กัลยา	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	ยิ่งยศ วงศ์กัลยา	
๔	นายมานะ นวมพะเนียด	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓	มานะ นวมพะเนียด	
๕	นายสุกิจ กลิ่นกลิ่น	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖	สุกิจ กลิ่นกลิ่น	
๖	นายกิติชัย สนสดี	เลขานุการสภา อบต.บ้านหม้อ	กิติชัย สนสดี	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสอย ปานแก้ว	นายก อบต.บ้านหม้อ	สอย ปานแก้ว	
๒	นางสุภากร จิราณีชชกุล	รองนายก อบต.บ้านหม้อ	สุภากร จิราณีชชกุล	
๓	นางสาวสุประวีณ์ สายสินธ์	รองนายก อบต.บ้านหม้อ	สุประวีณ์ สายสินธ์	
๔	นายสันต์ พิชญวุฒิกุล	เลขานุการนายกฯ	สันต์ พิชญวุฒิกุล	
๕	นายเสมอ จัดพล	รองปลัด อบต.บ้านหม้อ	เสมอ จัดพล	
๖	นางสาวราตรี จุลบุตร	หัวหน้าสำนักปลัด	ราตรี จุลบุตร	
๗	นางอรพรรณ อรุณโรจน์	ผู้อำนวยการกองคลัง	อรพรรณ อรุณโรจน์	
๘	นายชินวัตร ชาวดง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชินวัตร ชาวดง	
๙	นางสาวบุษรินทร์ หนึ่งสี	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	บุษรินทร์ หนึ่งสี	
๑๐	นายสุเมธ กรองกำธร	นักวิชาการศึกษา	สุเมธ กรองกำธร	
๑๑	นางสาวกฤษณา เหล็งบำรุง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กฤษณา เหล็งบำรุง	

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกทุกท่านมาพร้อมกัน นายกิติชัย สนสดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมพร้อมแจ้งให้ประธานสภาฯ ดำเนินการเปิดประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภาฯ (นายอรรถสุตร สุขไตรรัตน์) - สวัสดีท่านสมาชิกสภา อบต.บ้านหม้อและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวาระนี้ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และขอผ่านไปวาระที่ ๒ ต่อไปครับ

ที่ประชุมสภาฯ - รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ (นายอรรถสุตร สุขไตรรัตน์) - ในวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่ได้แจ้งให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบหากมีสิ่งอื่นใดที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาชี้แจงเลยครับ ขอเชิญ

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ (นายอรรถสุตร สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอมติในการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วต่อไป

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติรับรอง

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

#### ๓.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วาระที่ ๒ ( วาระการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานสภาฯ (นายอรรถสุตร สุขไตรรัตน์) - จากที่ได้ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ ไปแล้ว พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ โดยให้คณะกรรมการหรือสมาชิกสภาฯ ที่เห็นว่าควรแก้ไขเพิ่มเติม ให้เสนอคำแปรญัตติเป็นรายข้อต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาและนำเสนอร่างข้อบัญญัติต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาแปรญัตติในวาระที่ ๒ ต่อไป ในการพิจารณาวาระนี้เป็นการประชุมเพื่อปรึกษาเฉพาะข้อที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ และสมาชิกสภาฯ แก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น ในโอกาสต่อไปขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้แถลงผลการประชุมพิจารณาให้ที่ประชุมทราบต่อไป ขอเชิญ

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ (นายมานะ นวมพะเนียด) - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ นั้น คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามลำดับจนเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. มีการพิจารณาอย่างละเอียดทุกลำดับแล้ว และไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่นเสนอคำแปรญัตติ

พร้อมทั้งมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงไว้ตามร่างเดิม และไม่มีการขอสงวนความเห็นของคณะกรรมการ  
แปรญัตติแต่อย่างใด

ประธานสภาฯ (นายอรรถสฐทร สุขไตรรัตน์) - ตามที่ประธานคณะกรรมการฯ ได้แถลงแล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุม  
สภาฯ พิจารณาปรึกษาเรื่องในวาระที่ ๒ นี้ โดยเรียงตามลำดับจนจบร่างฯ แล้วขอมติในการ  
พิจารณาคำนี้

ที่ประชุมสภาฯ - ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามลำดับข้อเสร็จ  
สิ้นแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับคำแปรญัตติของคณะกรรมการที่ให้คงไว้ตามร่างเดิม

วาระที่ ๓ วาระลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่

ประธานสภาฯ (นายอรรถสฐทร สุขไตรรัตน์) - โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ  
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๓  
ข้อ ๕๒ ว่าด้วยในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ วาระที่ ๓ การพิจารณาวาระนี้ไม่มีการอภิปราย  
จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประธานสภาฯ (นายอรรถสฐทร สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ลงมติแล้ว นายกองค้การบริหารส่วนตำบล  
จะได้นำเสนอนายอำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อขออนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ (นายอรรถสฐทร สุขไตรรัตน์) - ท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบอีกหรือไม่ ขอเชิญ

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีเรื่องที่จะเสนอเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ (นายอรรถสฐทร สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีเรื่องอื่นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอขอบคุณ  
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในครั้งนี้ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

กิติชัย สอนเสถียร  
(นายกิติชัย สอนเสถียร)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุกิจ กลิ่นกรุ่น)  
กรรมการ

(นายยิ่งยศ วงศ์กัลยา)  
กรรมการ

(นายมานะ นวมพะเนียด)  
ประธานกรรมการ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้มีมติรับรองรายการประชุมแล้ว ในคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอรรถสุตร สุขไตรรัตน์)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ